

Số: 648/BV-QLCL  
Khuyến cáo số 06:  
Cảnh báo tương tác thuốc trong  
kê đơn thuốc điều trị cho NB

Phú Thọ, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Các Trung tâm, Khoa lâm sàng trong Bệnh viện

Tương tác thuốc - Thuốc chống chỉ định là vấn đề thường gặp trong lâm sàng và là một trong những nguyên nhân gây ra biến cố bất lợi bao gồm xuất hiện độc tính, phản ứng có hại, thất bại điều trị, thậm chí có thể gây tử vong cho người bệnh. Để góp phần quản lý và phòng tránh các cặp tương tác thuốc bất lợi trong thực hành lâm sàng khoa Dược đã phối hợp với bộ phận CNTT cơ bản cập nhật thông tin về các cặp tương tác thuốc trên phần mềm HIS, khi bác sỹ chỉ định thuốc cho người bệnh nếu có tương tác chống chỉ định sẽ hiện cảnh báo trên phần mềm.

Số lượng cặp tương tác thuốc chống chỉ định rất lớn: Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định theo danh mục Bộ Y tế ban hành là 633 cặp tương tác thuốc.

Nguy cơ	Cách xử trí
<ul style="list-style-type: none"><li>- Số đơn thuốc điều trị cho NB trong một ngày tại Bệnh viện rất lớn.</li><li>- Người bệnh đa bệnh lý, tình trạng bệnh phức tạp, thường phối hợp nhiều thuốc trong đơn.</li><li>- Đặc điểm NB đa dạng, tiềm tàng nguy cơ tăng mức độ nặng do tương tác thuốc.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- BS nắm rõ danh mục thuốc có thể tương tác với nhau theo “<b>Quyết định Số: 5948/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh</b>”.</li><li>- Trong quá trình chỉ định thuốc trên phần mềm nếu có xuất hiện cảnh báo tương tác thuốc chống chỉ định, Bác sỹ lưu ý: ➤ <b>Tương tác thuốc chống chỉ định tuyệt đối:</b> Là tương tác cần tránh trong mọi trường hợp.</li></ul>

<p>- Tương tác thuốc có thể đến từ nhiều đơn kê khác nhau cho cùng một NB (NB nhiều bệnh lý, được khám, kê đơn và đang dùng thuốc duy trì theo đơn tại nhiều phòng khám).</p>	<p>➤ <b>Tương tác thuốc chống chỉ định tương đối (Chống chỉ định có điều kiện):</b>          Chống chỉ định trong một số bối cảnh lâm sàng hoặc trên một số đối tượng NB cụ thể hoặc trong một số tình huống nhất định, khi không còn lựa chọn thay thế và bắt buộc sử dụng đồng thời, được bác sỹ điều trị cân nhắc, đánh giá cẩn thận bằng lợi ích/nguy cơ.</p>
---	---

Trên đây là khuyến cáo số 6: Cảnh báo tương tác thuốc trong kê đơn thuốc điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Giám đốc Bệnh viện đề nghị các Trưởng Khoa, Trung tâm trong Bệnh viện phổ biến và yêu cầu 100% nhân viên y tế nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Giám đốc BV (Chi đạo);
- Các Trung tâm, khoa LS (T/h);
- Lưu: VT, QLCL.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Đình Thanh Sơn**